
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำป  ๒๕๖๕  คร้ังที่  ๒  

วันจันทรที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
เร่ือง  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  ๒๕๖๖  (ตอ) 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด 
----------------------------------------------------------------- 

รายช่ือผูมาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ  -  สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 

1 นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภา อบต.  
2 นายวิบูลย หงษา รองประธานสภา อบต.   

3 นางศริญญา ราชเจริญ เลขานกุารสภา อบต.   

4 นายหนูกวน ทวยภา สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี ๑   

5 นายพลวุฒิ โคตรด ี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๒  
6 นางสังวาลย ปะเสทะโก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๓   

7 นางราตร ี แนนอุดร สมาชกิสภา อบต.หมูท่ี ๔  
8 นายสุวรรณ เทียมจันทร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๕   

9 นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๖  
10 นายสุริยา ลอยคลัง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๗   

11 นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๘   

12 นายนิคม ราชบุโฮม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๙   

13 นายสมบัต ิ ชาดา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๐   

14 นายอามิตรตา เทียกทุม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๑   

15 นายประมวล สุมิตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๒   

16 นางบัวไข   คงประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๖   

17 นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๗   

18 นายแสวง  วรรณโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี ๑๘   
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ – สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
๑. นายนกิาย    รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด  
๒. นายประยูร  มูลราช รองนายก อบต.หนองคูขาด  
๓. นายสมหมาย  เทียบฤทธิ ์ รองนายก อบต.หนองคูขาด  
๔. นายวิชัย  ชมภูนอย เลขานกุารนายก อบต.  
๕. นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  หัวหนาสำนักปลัด  
๖. นายปยะเนตร  ปราบพินาศ ผูอำนวยการกองชาง  

-/นายสรุศักดิ ์
 



ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
๗. นางอุบล  โพธิ์ศรี ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ  
๘. นางจันทรเพ็ญ  หงษบุญ ผูอำนวยกองสวัสดิการสังคม  
๙. นายสุรศักดิ์  ไชยรงศรี ผูอำนวยการกองคลัง  

๑0. นางจงดี  มาศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑1. นางสาวรัตนาภรณ  พรมคุณ นิติกร  
๑๒. นายกอบชัย  พลชุมแสง  นายชางโยธา  

 
 

ผูเขาฟงการประชุม 

-ไมมี- 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น 
นางศริญญา ราชเจริญ เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกทาน  ตามท่ีประธานสภาฯ ได 
เลขานุการสภาฯ กำหนดใหมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจำป ๒๕๖๕  

ครั้งท่ี  ๒  ในวันนี้ ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจ
นับจำนวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ท่ีไดลงชื่อใน
สมุดลงเวลาและท่ีนั่งอยูในท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลอันทรง
เกียรติแหงนี้ จำนวน  ๑๘   ทาน  ครบทุกทาน ลำดับตอไป ขอกราบเรียน
เชิญ ประธานในพิธี  ไดจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
---------สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และผูเขารวมประชุมลุกข้ึน
ยกมือไหวและกลาวคำบูชาพระรัตนตรัย------------------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่องประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  ๓  ประจำป ๒๕๖๕  ครั้งท่ี  ๒    

นายประเจน บุบผาแสง  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป  ๒๕๖5 ครั้งท่ี ๒  ตามตามท่ีไดมีการ

ประชุมสภาฯ ในวัน ท่ี 15 สิงหาคม 2565 ท่ีผานมา  โดยเปนการ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2566  ซ่ึงมีการลงติ
ในวาระรับหลักการเปนท่ีเรียบรอยแลว  และมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ  กำหนดวันยื่นคำแปรญัตติ  กำหนดวันประชุมสภาฯ เพ่ือ
พิจารณาวาระลงมติในรางขอบัญญัติฯ ดังกลาว  เปนวันนี้  คือวันท่ี  22  
สิงหาคม  2565  ซ่ึงจะไดพิจารณาในระเบียบวาระของการประชุมฯ ครั้ง
นี้ตอไป  สมาชิกสภาฯ ทุกทาน รับทราบนะครับ 
ในวนันี้สมาชิกสภาฯ  มาครบทุกทาน   

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
     
     

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจำป ๒๕๖๕  ครั้งท่ี  ๑  เม่ือวันท่ี  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

-/นายประเจน.. 

 

-๒- 



  -๓- 
นายประเจน บุบผาแสง  ตามท่ีสภาองคการบรหิารสวนตำบลหนองคูขาด  ไดมีการประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำป ๒๕๖5 ครั้ง

ท่ี  ๑  ซ่ึงไดมีการประชุมสภาฯ  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2565  ท่ีผาน
มา และเลขานุการสภาฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกลาวเปนท่ี
เรียบรอย และไดมีการจัดสงใหสมาชิกสภาฯ  ตรวจทานลวงหนา  ขอให
สมาชิกสภาฯ  ไดตรวจทานดูอีกครั้งกอนท่ีจะมีการขอมติสภาฯ เพ่ือรับรอง 
รายงานการประชุมตอไป  หากมีขอผิดพลาดสามารถขอแกไขเพ่ือใหเปนไป
ตามระเบียบฯ ได   กอนท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จะได
ลงนามเพ่ือรับรองการตรวจรายงานการประชุมตอไปหากไมมีสมาชิกสภาฯ  
ทานใดท่ีจะขอแกไข  รายงานการประชุม กระผมในนามของประธานสภาฯ  
จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ครั้งแรกตอไป   สมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งแรก  โปรดยกมือครับ และขอให
เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกฯ  ท่ียกมือดวยครับ 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชมุ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกะทูถาม 
    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสรจ็แลว 
๔.๑  การแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  
เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ.๒๕๖6 

นายประเจน บุบผาแสง  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลฯ ไดมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖6  ดังมีรายชื่อ

ดังตอไปนี้ 
    (๑)  นายเสกสรร  ไชยตระมาตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
    (2)  นายอุทัย  อุดมดี      คณะกรรมการแปรฯ 

(๓)  นางบัวใข  คงประเสริฐ เลขานุการคณะกรรมการแปรฯ 
คณะกรรมการแปรญัตติไดมีการประชุมฯ เม่ือวันท่ี  ๑9  สงิหาคม  ๒๕๖5  
ไปแลว และจัดสงรายงานคณะกรรมการแปรญัตติใหประธานสภาฯ ไดรับ
ทราบ เม่ือวันท่ี  19  สิงหาคม  2565  จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติไดชี้แจงตอสภาฯ ใหรับทราบตอไป 

นายเสกสรร ไชยตระมาตร เรียน  ทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และคณะ
ประธานคณะกรรมการแปรฯ ผูบริหาร  ทุกทานกระผม  นายเสกสรร  ไชยตระมาตร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี   

17  และไดรับคัดเลือกใหเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  เรื่อง  งบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒566  โดยสภาฯ ไดกำหนดคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ  และกำหนดวันยื่นแปรญัตติ  ดังนี้ 
๑.คณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  ทาน  ประกอบดวย 

-/(๑) นายเสกสรร.. 



  -๔- 
(๑) นายเสกสรร  ไชยตระมาตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
(๒) นายอุทัย  อุดมดี      คณะกรรมการแปรฯ 
(๓) นางบัวใข  คงประเสริฐ เลขานุการคณะกรรมการแปรฯ 
๒.กำหนดวันยื่นแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
๒๕๖6 ในวันท่ี   วันท่ี  16 , 17  และ  ๑8  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  
๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.  และวันท่ี  19  สิงหาคม  2563  เวลา   
08.30 – 11.00  น.  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
หนองคูขาด 
3.  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ไดกำหนดการยื่น
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ขอ  ๕๙  และ  ขอ  ๖๐  กำหนดให สมาชิกสภาทองถ่ิน  
และผูบริหารทองถ่ิน  สามารถแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ในลักษณะแนวทาง  ดังตอไปนี้ 
๑.ลดรายจาย 
๒.ขอลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย 
๓.ขอตั้งรายจายข้ึนใหม  หรือเพ่ิมเติมรายจาย 
๔.เปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวนเงินท่ีขออนุมัติจาย 
    ในการยื่นแปรญัตติตามแนวทาง  ขอ  ๓   และ ขอ  ๔  การขอตั้ง
รายจายใหม/เปลี่ยนแปลงความประสงค  นั้น  นายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เทานั้นท่ีสามารถเทาได  สวนสมาชิกสภาทองถ่ินฯ  จะขอยื่นแปร
ญัตติฯ  ไดตามแนวทางท่ี ๑  และ  ๒ เทานั้น 
    ตามแนวทางท่ีไดกลาวมาขางตน  และจากท่ีไดมีการกำหนดวันยื่นแปร
ญัตติ  ไมมีการยื่นคำขอแปรญัตติแตอยางใดปรากฏตามรายงาน
คณะกรรมการแปรญัตติท่ีไดดำเนินการเสนอตอทานประธานสภาฯ  แลว   
   กระผม ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ 
งบประมาณรายจายประจำป  ๒๕๖6 ไดชี้แจงและแถลงตอท่ีประชุมสภาฯ  
ไดรับทราบ เปนท่ีเรียบรอย แลว  กอนท่ีสภาฯ  จะมีมติในรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖6 ตอไป   ขอบคุณครับ 

นายประเจน บุบผาแสง  ขอบคุณ ทานเสกสรร  ไชยตระมาตร  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ   ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการแปรญัตติของรางขอบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำป ๒๕๖6   เปนท่ีเรียบรอยแลว  ขอใหเลขานุการสภาฯ  ได
ชี้แจงระเบียบฯ ตอท่ีประชุมสภาฯ เก่ียวกับการลงมติในวาระท่ี 2 เชิญครับ 

นางศริญญา ราชเจริญ  เรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ คณะผูบริหาร ทุกทาน  ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  เลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขออนุญาตชี้แจง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  
แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔   

-/ขอ ๕๑.. 
         



-๕- 
 

    ขอ  51  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง  ใหปรึกษาเรียง
ตามลำดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไข
เทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติไวเปนอยางอ่ืน   

 ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคำแปรญัตติ  หรือเห็นดวยกับการ
แกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงนั้น
อีก 

นายประเจน บุบผาแสง ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ท่ีไดชี้แจงระเบียบ ขอบังคับ วาดวยการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาทองถ่ิน เก่ียวกับการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสองใหแกท่ีประชุม

สภาฯ ไดรับทราบ  แตในการพิจารณารางขอบัญญัติฯ งบประมาณรายจาย
ประจำป 256๖  วาระท่ีสอง แปรญัตติ ปรากฏตามท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติไดรายงานตอสภาฯ ไดรับทราบ วาไมมีการยื่นคำขอแปรญัตติจาก
สมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทองถ่ินแตอยางใด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.2547  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  ขอ 51  ซ่ึงในวันนี้   กระผมในฐานะ
ประธานสภาฯ  จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ของ
การแปรญัตติ   

นางศริญญา ราชเจริญ เรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ คณะผูบริหาร ทุกทาน  ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  เลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  วันนี้เปนการประชุมสภาฯ  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำป 256๕  ครัง้ท่ี  2  มีสมาชิกสภาฯ เขารวม
ประชุมสภาฯ จำนวน  ๑๘  ทาน  ครบองคประชุมสภาฯ  คะ 

นายประเจน บุบผาแสง ขณะนี้ถือวาครบองคประชุมสภาฯ  แลว  ผมใครขอมตท่ีิประชุม ครับ   
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ    ๑๕   เสียง 
 ไมเห็นชอบ    ไมมี 
 งดออกเสียง  3  เสียง 

นายประเจน บุบผาแสง กอนท่ีจะพิจารณารางขอบัญญัติฯ งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๖  
ในวาระท่ี ๓ ของการลงมติในรางฯ  ตอไป  จึงขอพักการประชุมเพ่ือให
สมาชิกสภาฯ ทุกทานไดทำภารกิจสวนตัว  ๑๐  นาที 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 
5.1 พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.๒๕๖๖  (ตอ) 

นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด ไดมีมติรับหลักการ 
ประธานสภาฯ ในรางขอบัญญัติฯ  งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๖  และไดผานวาระ

ท่ี ๒  คือการแปรญัตติ เปนท่ีเรียบรอยแลว  กอนจะเขาสูวาระท่ี  ๓  ของ
การลงมติในรางขอบัญญัติฯ  ดังกลาว  ขอใหเลขานุการสภาฯ  ไดตรวจนับ
จำนวนสมาชิกสภาฯ ท่ีเขารวมประชุม เพ่ือนับองคประชุมตอไป  เชิญครับ 

-/นางศริญญา.. 



   -๖- 
นางศริญญา ราชเจริญ เรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ คณะผูบริหาร ทุกทาน  ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  เลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด วันนี้เปนการประชุมสภาฯ  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี 3  ประจำป 256๕  ครัง้ท่ี  2  มีสมาชิกสภาฯ เขารวม
ประชุมสภาฯ จำนวน  ๑๘  ทาน  ครบองคประชุมสภาฯ  คะ 

นายประเจน บุบผาแสง ขณะนี้องคประชมุครบแลว  กระผมในฐานะประธานสภาฯ  ขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมตอไป  ทานใดเห็นชอบ ในรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล

หนองคูขาด เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ    ๑๕   เสียง 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง 
นายประเจน บุบผาแสง มติท่ีประชุมสภาเห็นชอบเปนเอกฉันท ในการลงมติในรางขอบัญญัติฯ  
ประธานสภาฯ งบประมาณประจำป  ๒๕๖๖ 
    
 5.2 การพิจารณาแกไขเปลีย่นแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย 
 ๕.๒.๑  การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  โครงการวางทอระบาย

น้ำแบบผาซีก  หมูท่ี  ๖  จุดท่ี  ๑ 
นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติตอประธานสภาฯ  เพ่ือขอใหสภาไดพิจารณา 
ประธานสภาฯ แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2563  ขอ 29  จึงขอใหฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดตอ
สภาฯ ใหไดรับทราบ และซักถาม กอนท่ีจะมีการพิจารณาลงมติ ตอไป  
เชิญครับ 

นายนิกาย รตันเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม 
นายก อบต.หนองคูขาด นายนิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขอ

มอบหมายให นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  หัวหนาสำนักปลดั  เปนผูชี้แจง
ตอท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบตอไป 

นางสาวธามวดี สวุรรณเก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
หัวหนาสำนักปลัด ทาน ดิฉัน นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัด  ขอ

ชี้แจงการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป  
๒๕๖๕  โครงการวางทอระบายน้ำแบบผาซีก  หมู ท่ี   ๖  จุด ท่ี   ๑  
แผนงานอุตสาหกรรม  งานกอสราง  งบลงทุน  หมวดรายจายคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง   ประเภทรายจายคากอสรางสาธารณูปโภค  งบประมาณ  
๗๘,๓๔๐  บาท   

 ขอความเดิม  ตั้งจายเปนคาโครงการวางทอระบายน้ำแบบผาซีกเสนทาง 
เริ่มรานคาประชารัฐหมูบาน  ไปบานนายเจริญ  รัตนเก้ือ (ทิศเหนือ) (๒
ดาน)  ระยะทาง  ๑๘๐  เมตร  ทอกลม  ศก.๐.๓๐  เมตร  จำนวน  ๓๖  
ทอน  ทอผาซีก  ศก.๐.๔๐  เมตร  จำนวน  ๑๔๔  ทอน  (ตามแบบ อบต. 

-/หนองคูขาด... 



  -๗- 
หนองคูขาดกำหนด)  เปนไปตาม พรบ.สภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒)  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  ๓  
หนาท่ี  ๖๘  ลำดับท่ี  ๙ 

  ขอความใหม  ตั้งจายเปนคาโครงการวางทอระบายน้ำแบบผาซีกเสนทาง 
เริ่มรานคาประชารัฐหมูบาน  ไปบานนายเจริญ  รัตนเก้ือ (ทิศเหนือ) (๒
ดาน)  ระยะทาง  ๑๘๐  เมตร  ทอกลม  ศก.๐.๓๐  เมตร  จำนวน  ๔๔  
ทอน  ทอผาซีก  ศก.๐.๔๐  เมตร  จำนวน  ๑๓๖  ทอน  (ตามแบบ อบต.
หนองคูขาดกำหนด)  เปนไปตาม พรบ.สภาตำบลและองคการบริหารสวน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒)  เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี  ๓  
หนาท่ี  ๖๘  ลำดับท่ี  ๙ 

 เหตุผลและความจำเปน  เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการฯ  ดังกลาว ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจ และพบวาการวางทอระบายน้ำ
ตองใหสอดคลองกับสภาพของพ้ืนท่ีและการใชงานอยางแทจริง 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง รายละเอียดการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป  ๒๕๖๕ โครงการวางทอระบายน้ำแบบ

ผาซีก หมูท่ี ๖   จุดท่ี  ๑  ใหสภาฯ ไดรับทราบ และกอนท่ีจะมีการลงมติ
ใหความเห็นชอบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปราย ซักถามหรือไม  
หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถามแลว  กระผมจึงขอมติ
จากท่ีประชุมสภาฯ ในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ตามท่ีฝาย
บริหารไดเสนอมา ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง 
 

 ๕.๒.๒  การพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  โครงการวางทอระบาย
น้ำแบบผาซีก  หมูท่ี  ๖  จุดท่ี  ๒ 

นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติตอประธานสภาฯ  เพ่ือขอใหสภาไดพิจารณา 
ประธานสภาฯ แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2563  ขอ 29  จึงขอใหฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดตอ
สภาฯ ใหไดรับทราบ และซักถาม กอนท่ีจะมีการพิจารณาลงมติ ตอไป  
เชิญครับ 

นายนิกาย รตันเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม 
นายก อบต.หนองคูขาด นายนิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขอ

มอบหมายให นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  หัวหนาสำนักปลัด  เปนผูชี้แจง
ตอท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบตอไป 

 
-/นางสาว.. 



   -๘- 
นางสาวธามวดี สุวรรณเก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
หัวหนาสำนักปลัด ทาน ดิฉัน นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัด  ขอ

ชี้แจงการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำป  
๒๕๖๕  โครงการวางทอระบายน้ำแบบผาซีก  หมูท่ี  ๖  จุดท่ี  ๒  แผนงาน
อุตสาหกรรม  งานกอสราง งบลงทุน  หมวดรายจายคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง   ประเภทรายจายคากอสรางสาธารณูปโภค  งบประมาณ  
๖๕,๕๕๘  บาท   

 ขอความเดิม  ตั้งจายคาโครงการวางทอระบายน้ำแบบผาซีกเสนทาง  เริ่ม
รานคาประชารัฐหมูบาน  ไปบานนายสัมฤทธิ์  มนตรี  (ดานเดียว)  
ระยะทาง  ๑๔๕  เมตร  ปริมาณ  ทอกลม  ศก  ๐.๑๓  เมตร  จำนวน  
๕๑  ทอน  ปริมาณทอผาซีก  ศก ๐.๔๐  เมตร  จำนวน  ๙๔  ทอน  (ตาม
แบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด)  เปนไปตาม พรบ.สภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.
๒๕๖๒)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  ๓  หนาท่ี  ๖๘  ลำดับท่ี  ๘ 

 ขอความใหม   ตั้งจายคาโครงการวางทอระบายน้ำแบบผาซีกเสนทาง  
เริ่มรานคาประชารัฐหมูบาน  ไปบานนายสัมฤทธิ์  มนตรี  (ดานเดียว)  
ระยะทาง  ๑๔๕  เมตร  ปริมาณ  ทอกลม  ศก  ๐.๑๓  เมตร  จำนวน  
๔๐ ทอน  ปริมาณทอผาซีก  ศก ๐.๔๐  เมตร  จำนวน  ๑๐๕ และ
องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒)  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  ๓  หนาท่ี  ๖๘  ลำดับท่ี  ๘ 
เหตุผลและความจำเปน  เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการฯ  ดังกลาว ไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจ และพบวาการวางทอระบายน้ำ
ตองใหสอดคลองกับสภาพของพ้ืนท่ีและการใชงานอยางแทจริง 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง รายละเอียดการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำ 
ประธานสภาฯ ชีแ้จงงบประมาณรายจายประจำป  ๒๕๖๕ โครงการวางทอระบายน้ำแบบ

ผาซีก หมูท่ี ๖  จุดท่ี  ๒   ใหสภาฯ ไดรับทราบ และกอนท่ีจะมีการลงมติ
ใหความเห็นชอบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปราย ซักถามหรอืไม  
หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถามแลว  กระผมจึงขอมติ
จากท่ีประชุมสภาฯ ในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ตามท่ีฝาย
บริหารไดเสนอมา ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง 
 

 ๕.๓  พิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕    จำนวน  ๓  รายการ  

 ๕.๓.๑  รายการท่ี  ๑  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  ๑๓ 
-/นายประเจน.. 



-๙- 
 

นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติตอประธานสภาฯ  เพ่ือขอใหสภาไดพิจารณา 
ประธานสภาฯ การขอโอนงบประมาณรายจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2563  ขอ 2๗  
จึงขอใหฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดตอสภาฯ ใหไดรับทราบ และ
ซักถาม กอนท่ีจะมีการพิจารณาลงมติ ตอไป  เชิญครับ 

นายนิกาย รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม 
นายก อบต.หนองคูขาด นายนิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขอ

มอบหมายให นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  หัวหนาสำนักปลัด  เปนผูชี้แจง
ตอท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบตอไป 

นางสาวธามวดี สุวรรณเก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
หัวหนาสำนักปลัด ทาน ดิฉัน นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัด  ขอ

ชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ตาม ขอ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 รายการท่ี  ๑  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  ๑๓   
 กองชาง 

โอนตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสราง งบลงทุน  หมวดรายจาย คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
ประเภทรายจาย คาปรับปรุงท่ีดินและกอสรางสิ่งกอสราง   
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๓  เสนทางจากบาน
นางรัญญา  มูลราช  ไปบานนายดวงจันทร  ฝายสิงห  กวาง  ๓  เมตร  
ยาว  ๘๕  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  ลงลูกรังไหลทาง ๐.๒๐  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๒๕๕  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.หนองคูขาดกำหนด) 
งบประมาณ  ๑๔๗,๘๐๐  บาท 
โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  
หมวดรายจาย  คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  
๑๓  สายท่ี  ๒  งบประมาณต้ังไว ๑๔๗,๘๐๐  บาท คงเหลอืกอนโอน  
๑๔๗,๘๐๐  บาท  คงเหลือหลังโอน  ๐  บาท 
เหตุผลและความจำเปน  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ ในการ
ดำเนินการของโครงการฯ  ดังกลาว 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง รายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาฯ ประจำป  ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๓    

ใหสภาฯ ไดรับทราบ และกอนท่ีจะมีการลงมติใหความเห็นชอบ  มีสมาชิก
สภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปราย ซักถามหรือไม  หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด
ท่ีจะอภิปรายซักถามแลว  กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในการขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ตามท่ีฝายบริหารไดเสนอมา ทานใดเห็นชอบ
โปรดยกมือครับ 

-/มติท่ีประชุม.. 



   -๑๐- 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง 
 ๕.๓.๒  รายการท่ี  ๒  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีแสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๗   
นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติตอประธานสภาฯ  เพ่ือขอใหสภาไดพิจารณา 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2563  ขอ 2๗  จึง
ขอใหฝายบริหารไดชี้แจงรายละเอียดตอสภาฯ ใหไดรับทราบ และซักถาม 
กอนท่ีจะมีการพิจารณาลงมติ ตอไป  เชิญครับ 

นายนิกาย รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม 
นายก อบต.หนองคูขาด นายนิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขอ

มอบหมายให นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  หัวหนาสำนักปลัด  เปนผูชี้แจง
ตอท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบตอไป 

นางสาวธามวดี สุวรรณเก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
หัวหนาสำนักปลัด ทาน ดิฉัน นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัด  ขอ

ชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ตาม ขอ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 รายการท่ี  ๒  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๗   
 กองชาง 
 โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

กอสราง  งบลงทุน  หมวดรายจาย  คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตแสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๗  เสนทางจากท่ีดินนางเพชรสำราญ  ศรีคูณ  
ไปท่ีดินนางวงเวียน  ทับลา  กวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๕๐  เมตร  หนา ๐.๑๕  
เมตร  ลงลูกรังไหลทางกวาง  ๐.๒๐  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๒๐๐  
ตร.ม.  งบประมาณ  ๑๐๙,๖๐๐  บาท 

 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  
หมวดรายจาย  คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขยาย
ไหลทาง  หมูท่ี  ๗  งบประมาณตั้งไว  ๑๐๙,๖๐๐  บาท  คงเหลือกอนโอน  
๑๐๙,๖๐๐  บาท  คงเหลือหลังโอน  ๐  บาท 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง รายละเอียดการขอโอนงบประมาณราย 
ประธานสภาฯ จายประจำป  ๒๕๖๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๗  

ใหสภาฯ ไดรับทราบ และกอนท่ีจะมีการลงมติใหความเห็นชอบ  มีสมาชิก
สภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปราย ซักถามหรือไม  หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใด
ท่ีจะอภิปรายซักถามแลว  กระผมจึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ตามท่ีฝาย
บริหารไดเสนอมา ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

-/มติท่ีประชุม... 



-๑๑- 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง  

 ๕.๓.๓  รายการท่ี  ๓  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี  ๑๔   
นายประเจน บุบผาแสง ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติตอประธานสภาฯ  เพ่ือขอใหสภาไดพิจารณา 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2563  ขอ 2๗  จึงขอใหฝายบริหารไดชี้แจง
รายละเอียดตอสภาฯ ใหไดรับทราบ และซักถาม กอนท่ีจะมีการพิจารณา
ลงมติ ตอไป  เชิญครับ 

นายนิกาย รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน กระผม 
นายก อบต.หนองคูขาด นายนิกาย  รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  ขอ

มอบหมายให นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  หัวหนาสำนักปลัด  เปนผูชี้แจง
ตอท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบตอไป 

นางสาวธามวดี สุวรรณเก เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
หัวหนาสำนักปลัด ทาน ดิฉัน นางสาวธามวดี  สุวรรณเก  ตำแหนง  หัวหนาสำนักปลัด  ขอ

ชี้แจงการพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ตาม ขอ ๒๗  การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 รายการท่ี  ๓  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๔ 
 กองชาง 
 โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน

กอสราง  งบลงทุน  หมวดรายจาย  คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทรายจายคาปรับปรุงท่ีดินและกอสรางสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๔  เสนทางหนาบานนายบุญเลี้ยง  สืบ
มา  กวาง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา  ๑๔๐  ตร.ม.  งบประมาณ  ๗๖,๕๐๐   บาท 

 โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน  
หมวดรายจาย  คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจายคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขยาย
ไหลทาง  หมูท่ี  ๑๔  งบประมาณตั้งไว  ๗๖,๕๐๐  บาท  คงเหลือกอนโอน  
๗๖,๕๐๐  บาท  คงเหลือหลังโอน  ๐  บาท 

นายประเจน  บุบผาแสง ขอบคุณฝายบริหารท่ีไดชี้แจง รายละเอียดการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคำ 
ประธานสภาฯ ชีแ้จงงบประมาณรายจายประจำป  ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  ๑๔   ใหสภาฯ ไดรับทราบ และกอนท่ีจะมีการ
ลงมติใหความเห็นชอบ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปราย ซักถาม
หรือไม  หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดท่ีจะอภิปรายซักถามแลว  กระผมจงึ
ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ในการขอโอนงบประมาณ ตามท่ีฝายบริหารได
เสนอมา ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

-/มติท่ีประชุม... 



   -๑๒- 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  ๑๕  เสียง 
 ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 งดออกเสียง  ๓  เสียง  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายประเจน บบุผาแสง มีคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ ทานใด  หรือ พนักงานสวนตำบล  จะ 
ประธานสภาฯ ประชาสมัพันธ หรือชี้แจง  เก่ียวกับงานขององคการบริหารสวนตำบล

หนองคูขาด เชิญชี้แจงตอท่ีประชุมสภาฯ  ไดครับ  หากมี เชิญครับ 
นายนิกาย  รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน 
นายก อบต.หนองคูขาด กระผมนายนิกาย รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  

ขอชี้แจงเก่ียวกับโครงการอบรมความรูและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาฯ  
คณะผูบริหาร และพนักงานสวนตำบล  ในปงบประมาณ  ๒๕๖๕  ไดงดจัด
กิจกรรม โครงการฯ  ดังกลาว  เพราะไมไดตั้งงบประมาณไวในขอบัญญัติ 
อีกท้ังใกลสิ้นปงบประมาณแลว จึงยังไมมีความจำเปนท่ีจะตองดำเนินการ 

นายเสกสรร ไชยตระมาตร เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๗ ทาน  นายเสกสรร  ไชยตระมาตร  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๗  ฝากฝาย

บริหารไดตรวจสอบเสนทาง ของหมูท่ี  ๑๗  เสนทาง ๕ แยกประปา ท่ี
ชำรุดเสียหาย ไป  ๒  จุด ดวยครับ 

นางศริญญา ราชเจริญ เรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ คณะผูบริหาร ทุกทาน  ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  

๑๔   
นายนิกาย  รัตนเมือง เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติทุกทาน 
นายก อบต.หนองคูขาด กระผมนายนิกาย รัตนเมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด  

ขอชี้แจงเรื่องถนนชำรุด ใหสมาชิกสภาฯ หรือผูนำชุมชน ไดแจงเรื่องเขามา
ทาง องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาดโดยตรง สวนอีกเรื่องขอฝากไป
ยัง สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดสอดสองดูแลรถถมดินตางๆท่ีเขามาดำเนินการ
ในพ้ืนท่ีตำบลหนองคูขาด ซ่ึงตรงนี้ก็เปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหชำรุดเสียหาย  
ซ่ึงเปนถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลหนองคู
ขาด  หากรถถมดินทำใหถนนของ อบต.เสียหายก็จะดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีตอไป 

นางศริญญา ราชเจริญ เรียนทานประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และ 
เลขานุการสภาฯ คณะผูบริหาร ทุกทาน  ดิฉัน นางศริญญา  ราชเจริญ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  

๑๔  ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด ไดพูดถึงเรื่อง
รถถมดิน  และการถมดิน  ในหมูท่ี  ๑๔  ก็ไดพูดคุยและหาทางออกรวมกัน
ในการวางทอ  แตก็ไมทำตามท่ีตกลง ขอใหฝายบริหารไดดำเนินการสวนท่ี
เก่ียวของดวยคะ 

นางบัวใข คงประเสริฐ เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
สมาชิกสภาฯ หมูท่ี ๑๖ ทาน  ดิฉันนางบัวใข คงประเสริฐ  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี  ๑๖  ขออนุญาต

สอบถามฝายบริหาร ๒  เรื่อง เรื่องแรก ชาวบานฝากสอบถามเรื่องโรค 
-/ลัมป... 



  -๑๓- 
ลมัปสกิน  ท่ีภายหลังไดระบาดข้ึนอีก จะไดรับการเยยีวยาจากทางองคการ
บริหารสวนตำบลหนองคูขาดหรือไม เรื่องท่ีสอง คือคาตอบแทน CG ท่ี
องคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด เปนผูรับผิดชอบในการเบิกจาย จะ
ไดรับเม่ือไหร ขอบคุณคะ 

นายประยูร มูลราช  เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหารทุก 
รองนายก อบต. ทาน  กระผมนายประยูร  มูลราช  รองนายกองคการบริหารสวนตำบล

หนองคูขาด  ขออนุญาตตอท่ีประชุมสภาฯ แหงนี้ ไดชี้แจงตอจากนายก
องคการบริหารสวนตำบลเพ่ิมเติม เรื่องแรก คือ ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
ของสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหาร และพนักงานสวนตำบล  ท่ีไดไมได
ดำเนินการในปงบประมาณ  ๒๕๖๕  เพราะไมไดระบุไวในขอบัญญัติ และ
ใกลสิ้นปงบประมาณ  รวมท้ังชวงนี้เปนชวงฤดูฝน พายุไดเขาประเทศทำให
ฝนตกหนัก จึงไมควรเดินทางไปศึกษาดูงาน  และเรื่องท่ีสอง เรื่อง
รถบรรทุกดิน  และการถมดิน  ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ ชวยกันเปนหูเปนตา
สอดสองวาไดบรรทุกหนักเกินพิกัดจนทำใหถนนของ อบต.เสียหายหรือไม 
หรือการถมดิน ก็ดี ซ่ึงตรงนี้ หากพูดคุยกันได ก็นาจะเปนทางออกท่ีดี  หาก
ไมได  ทางอบต.ก็มีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินการตาม
กฎหมายและอำนาจหนาท่ีตอไป  สวนเรื่องท่ี ๓  เรื่อง CG   คาตอบแทน
ผูรักษาคนปวยติดเตียง ท่ี อบต.มีหนาท่ีดำเนินการเบิกจายให ก็อยูใน
ระหวางดำเนินการ ซ่ึงอยูในชวงตรวจสอบเอกสาร ขอบคุณครบั 

นายประเจน บุบผาแสง มีสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร หรือพนักงานสวนตำบลทานใดท่ีจะชี้แจง 
ประชาสัมพันธ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้อีกหรือไม  หากไมมี  ผมขอ
ปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัย
ท่ี ๓ ประจำป 2565  ครั้งท่ี ๒ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีเขา
รวมประชุม และทำใหการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย  
ผมขอปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา     ๑๒.๓๐  น. 
 

 
ผูจดรายงานการประชุม 
     
                  (นางศริญญา  ราชเจริญ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด   
                            

ผูรับรองรายงานการประชุม   
 
         

 (นายประเจน  บุบผาแสง ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลหนองคูขาด 

 

-/คณะกรรมการ.. 
                            -------------------------------------------------------    



      -๑๔- 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    
            
     (นางบัวไข  คงประเสรฐิ) 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมู ๑๖ 
  

 
            (นางราตรี  แนนอุดร) 
สมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตำบล หมู ๔ 

 
 
        
            (นายสุริยา  ลอยคลัง) 
          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หมู ๗ 
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